



Nâng cao chất lượng lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng ở Quân khu 9

TRẦN HUỖNH HOÀNG VŨ

ThS, Thiếu tá, Văn phòng Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 9

Chinh đồn, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong lực lượng vũ trang Quân khu 9 là xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ vững vàng về chính trị, kiên trì mục tiêu, lý tưởng con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân đã lựa chọn, phát huy cao độ bản chất, truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ", xứng đáng là quân đội của dân, do dân và vì dân.

Những năm qua, các tổ chức đảng trong Quân khu thực hiện nghiêm túc cuộc vận động xây dựng, chinh đồn Đảng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng bảo vệ Tổ quốc. Các tổ chức đảng luôn giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, lãnh đạo tập thể đi đôi với cá nhân phụ trách, bảo đảm bất cứ ở đâu, lúc nào, tổ chức đảng cũng là hạt nhân lãnh đạo chính trị, đảng viên tổ chức hướng dẫn cán bộ, chiến sĩ đem hết nhiệt tình trách nhiệm, kiến thức và năng lực để

hoàn thành tốt nhiệm vụ. Mọi nhiệm vụ chính trị của Quân khu đều được hoàn thành tốt.

Tuy nhiên, sự lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng còn một số mặt hạn chế. Một số tổ chức đảng chưa lãnh đạo thực hiện triển khai tốt nghị quyết, nội dung sinh hoạt định kỳ ở chi bộ chưa sâu sát với tình hình, đặc điểm của đơn vị; vai trò trách nhiệm của một số cấp ủy viên chưa được phát huy, trình độ năng lực còn hạn chế nên lãnh đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ đạt chất lượng chưa được như mong muốn. Ý thức tổ chức kỷ luật, rèn luyện phấn đấu của một số đảng viên, cán bộ

chưa cao; cá biệt có đảng viên thiếu tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức, vi phạm kỷ luật của Đảng và kỷ luật quân đội.

Tình hình đó đòi hỏi các cấp ủy phải nỗ lực thực hiện nhiệm vụ đổi mới xây dựng, chinh đồn tổ chức đảng, gắn chặt với thực hiện nhiệm vụ chính trị, coi đó là sức mạnh bên trong, là nhân tố quyết định để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, bảo đảm cho lực lượng vũ trang Quân khu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Xuất phát từ yêu cầu của công tác xây dựng Đảng, quán triệt các nghị quyết của Đảng về nâng cao năng lực hoạt động của tổ chức



đảng, cấp ủy, chỉ huy các cấp tập trung làm tốt một số vấn đề:

Thứ nhất, xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, thực hiện hiệu quả sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp và toàn diện của Đảng.

Để thực hiện yêu cầu đó, các tổ chức đảng tập trung lãnh đạo tốt công tác chính trị, tư tưởng. Đây là nguyên tắc cơ bản trong đường lối xây dựng lực lượng vũ trang. Tổ chức đảng phải không ngừng nâng cao sức chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ, bảo đảm chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống. Đảng bộ tập trung lãnh đạo giáo dục, huấn luyện, rèn luyện, quản lý cơ sở vật chất - kỹ thuật, nâng cao trình độ chính trị, quân sự, nghiệp vụ chuyên môn và trình độ sẵn sàng chiến đấu cho bộ đội. Để làm được điều đó, tổ chức đảng phải có nghị quyết đúng, bám sát nhiệm vụ chính trị và hoàn cảnh đơn vị.

Trong khi chấp hành nghị quyết, thực hiện nhiệm vụ, cấp ủy, chỉ huy thường xuyên kiểm tra, rút kinh nghiệm để lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chú ý phát huy trí tuệ tập thể, tính chủ động, sáng tạo của cán bộ, chiến sĩ và thu thập mọi ý kiến đóng góp của quần chúng để định ra chủ

Trong lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ thực hiện nhiệm vụ, chỉ huy thường xuyên kiểm tra, rút kinh nghiệm, chú ý phát huy trí tuệ tập thể, tính chủ động, sáng tạo của cán bộ, chiến sĩ, kết hợp với thu thập ý kiến đóng góp của quần chúng để đề ra chủ trương, kế hoạch lãnh đạo phù hợp với tình hình và nhiệm vụ thực tế của đơn vị.

trương, kế hoạch lãnh đạo cho sát đúng với tình hình nhiệm vụ của đơn vị.

Các tổ chức đảng phải lãnh đạo, tổ chức, giáo dục, đoàn kết quần chúng tốt. Điều đó đòi hỏi cán bộ, đảng viên phải có tinh thần trách nhiệm cao, có quan điểm và tác phong quần chúng, liên hệ mật thiết với quần chúng, làm cho quần chúng yêu mến, tin tưởng và gắn bó với Đảng. Trong công tác lãnh đạo các tổ chức quần chúng, tổ chức đảng phải định ra phương hướng hoạt động đúng chức năng của từng tổ chức, kết hợp hoạt động công tác nhện hàng trong thực hiện nhiệm vụ. Mặt khác, các tổ chức đảng phân công đảng viên trong các tổ chức quần chúng để dẫn dắt, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của quần chúng thực hiện nghị quyết, hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị.

Các tổ chức đảng, mỗi đảng viên phải thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng. Tổ chức đảng phải làm cho mọi đảng viên, cán bộ, chiến sĩ nhận thức rõ việc xây dựng chi bộ, đảng bộ vững mạnh

là nghĩa vụ và quyền lợi của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị. Qua đó, phát huy trách nhiệm chính trị của mỗi người tham gia tích cực cuộc vận động xây dựng chi bộ, đảng bộ trong sạch, vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện và chính quy hóa lực lượng vũ trang Quân khu. Mặt khác, thực hiện thường xuyên công tác rèn luyện đảng viên và công tác phát triển Đảng; thường xuyên tự phê bình và phê bình, giữ nghiêm kỷ luật của Đảng.

Thứ hai, nâng cao năng lực lãnh đạo, phẩm chất chính trị, đạo đức của các cấp ủy trong các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang.

Các cấp ủy là hạt nhân lãnh đạo chính trị, trung tâm đoàn kết về ý chí và hành động, tiêu biểu cho ý chí và trí tuệ của tổ chức đảng ở các cơ quan, đơn vị. Do đó, kiện toàn và nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy là nhân tố quyết định hoàn thành mọi nhiệm vụ. Việc củng cố các cấp ủy vững mạnh phải thường xuyên để luôn bảo đảm chất

lượng cao, số lượng đủ, hình thức tổ chức cơ cấu thích hợp. Vì vậy, nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy, các đơn vị trong toàn Đảng bộ Quân khu phải bảo đảm cho cấp ủy luôn đủ về số lượng và vững về chất lượng đảm đương tốt nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo của mình.

Yêu cầu đặt ra đối với cấp ủy phải là có tư duy nhạy bén, mẫn cảm về chính trị, có năng lực linh hoạt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện đường lối, chính sách của Đảng và nghị quyết, chỉ thị cấp trên. Đồng thời, chủ động, sáng tạo đề xuất các chủ trương, biện pháp lãnh đạo phù hợp với tình hình, nhiệm vụ; tôn trọng kỷ cương pháp luật và kỷ luật quân đội; tinh thần đoàn kết nội bộ cao; gắn bó với quần chúng và biết làm công tác dân vận giỏi; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, không ngừng học tập nâng cao trình độ tri thức; có phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh, giản dị theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Thứ ba, kết hợp chặt chẽ, đồng bộ công tác phát triển Đảng với giáo dục, rèn luyện và quản lý đảng viên trong các cơ quan, đơn vị.

Phát triển Đảng là một trong những nhiệm vụ quan



Chính ủy Quân khu 9 kiểm tra công tác đảng, công tác chính trị lực lượng vũ trang tỉnh Cà Mau

Ảnh: TL

trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn và tăng cường sức lãnh đạo của Đảng bộ Quân khu. Sức mạnh của Quân khu một phần cơ bản là sức mạnh của sự kết hợp chặt chẽ giữa đảng viên các lớp đã được thử thách, rèn luyện qua thực tiễn chiến đấu với những lớp đảng viên mới được kết nạp từ phong trào quần chúng làm cho các tổ chức đảng luôn có số lượng và chất lượng cao, làm nòng cốt vững chắc để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Để làm tốt công tác phát triển Đảng, các cấp ủy làm

tốt từ khâu xác định tiêu chuẩn, sàng lọc, giáo dục, rèn luyện, sử dụng và bồi dưỡng đến khâu thực hiện dân chủ, kỷ luật, kiểm tra và quản lý đảng viên của các tổ chức đảng. Các tổ chức đảng và mọi đảng viên đều có nhiệm vụ thường xuyên làm công tác phát triển Đảng, với hướng chủ yếu là các sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng, hạ sĩ quan - chiến sĩ (lực lượng vũ trang địa phương có cả cán bộ, chiến sĩ dân quân tự vệ và dự bị động viên) đã được rèn luyện, thử thách và hội đủ các tiêu chuẩn.

Kinh nghiệm cho thấy, các cấp ủy, chỉ huy các đơn



vị làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu cần phải chú trọng làm tốt công tác tạo nguồn. Phải chú ý ngay từ giai đoạn đầu nhận và huấn luyện tân binh ở đơn vị. Mặt khác, phải coi trọng việc chỉ đạo các tổ chức quần chúng, nhất là Đoàn Thanh niên và coi đây là một bộ phận của công tác xây dựng Đảng, là nơi đào tạo, giáo dục và rèn luyện lực lượng thanh niên; đồng thời, quan tâm giới thiệu cho Đảng những đoàn viên ưu tú để bổ sung phát triển đội ngũ đảng viên.

Để bảo đảm sự trong sạch, vững mạnh của các tổ chức đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, phải thường xuyên tiến hành sàng lọc đảng viên. Các cấp ủy có kế hoạch thực hiện giáo dục tư tưởng, đạo đức và xử lý kỷ luật. Thi hành kỷ luật phải có tác dụng giáo dục, tính thuyết phục cao, nhằm nêu gương, qua đó bồi dưỡng ý thức tổ chức kỷ luật tự giác, nghiêm minh của cán bộ, đảng viên. Và, phải định thời gian phấn đấu sửa chữa cho những đảng viên vi phạm kỷ luật, vi phạm tư cách đảng viên, vi phạm nguyên tắc tổ chức của Đảng...

Thứ tư, kết hợp chặt chẽ xây dựng đội ngũ cán bộ với xây dựng đội ngũ đảng viên.

Xây dựng đội ngũ đảng viên gắn chặt với xây dựng

Các cấp ủy cần thường xuyên tiến hành sàng lọc đảng viên, có kế hoạch giáo dục tư tưởng, đạo đức và xử lý kỷ luật nghiêm minh, nhằm không ngừng bồi dưỡng ý thức rèn luyện, phấn đấu của cán bộ, đảng viên.

đội ngũ cán bộ là yêu cầu trước hết. Vì vậy, trong công tác cán bộ, cấp ủy, chỉ huy các cấp phải xây dựng quy hoạch, xác định mục tiêu, yêu cầu đào tạo cán bộ đến việc chọn nguồn đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp sử dụng cán bộ. Trong bổ nhiệm, đề bạt, điều động cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt, phải gắn chặt với yêu cầu củng cố tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng các cấp ủy; đặc biệt, coi việc kết nạp người vào Đảng để chọn nguồn cán bộ là một nhiệm vụ chính trị cơ bản và thường xuyên trong thực hiện nhiệm vụ của mình.

Cấp ủy, chỉ huy các cấp kết hợp chặt chẽ quản lý cán bộ gắn với quản lý đảng viên; quản lý con người gắn với quản lý công việc và nhiệm vụ chính trị, thực hiện nghiêm nguyên tắc tự phê bình và phê bình, nhận xét định kỳ đối với cán bộ gắn với bình xét chặt chẽ đảng viên. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên cân đối, đồng bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất chính trị - đạo đức tốt, có trình độ kiến

thức, lý luận và năng lực hoạt động thực tiễn ngang tầm đòi hỏi yêu cầu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng bảo vệ Tổ quốc.

Trong tình hình hiện nay, đối với người cán bộ, đảng viên không những phải giỏi lãnh đạo, chỉ huy, quản lý chuyên môn mà còn được sự tín nhiệm của quần chúng và tập thể. Nghĩa là phải có tính đảng cao, chăm lo xây dựng Đảng, biết tôn trọng và phát huy ý kiến của tập thể, giỏi công tác dân vận, gắn bó với quần chúng, tôn trọng pháp luật, kỷ luật quân đội. Hướng giáo dục, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy ở các đơn vị Quân khu đã và đang đi theo phương châm đó. Nói cách khác, yêu cầu đặt ra đối với người cán bộ là hội đủ các điều kiện của người quân nhân cách mạng, một cán bộ vừa "hồng" vừa "chuyên". Chỉ có như vậy, người cán bộ, đảng viên mới có đủ điều kiện tham gia và làm tốt nhiệm vụ chính trị trong tình hình hiện nay. □